



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ขอรี้อมาตรการแก้ปัญหาข้าวโพด	ไทยรัฐ
2. คาบลูกคาบดอก: ความไม่ชอบมาพากลในการยาง	ไทยรัฐ
3. บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์	พิมพ์ไทย
5. ภาพข่าว: วิสาหกิจชุมชนแพร์	พิมพ์ไทย
6. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม	ไทยโพสต์
7. นายกษณุกิจจัดหางาน วอนเอ็นจีโอทำงานร่วม	พิมพ์ไทย
8. Prayut charts course to beat EU's import ban	Bangkok Post
9. ภาพข่าว: เปิดปฏิบัติการฝนหลวง	สยามรัฐ
10. ห่วงราคาข้าวโพดตันอาหารสัตว์พุ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
11. ปีกตุ๋อิง-จม.น้อยโผล่เกลียด รบ.กับไม่ชอบคสช.-สัญญาเจอมือดี...	ข่าวสด
12. บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : หนีมองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ขอรี้อมาตรการแก้ปัญหาข้าวโพด

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 21959 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



## ขอรี้อมาตรการแก้ปัญหาข้าวโพด

สินค้าเกษตรล้นตลาดแก้ไม่ได้ สินค้าเกษตรขาดตลาดแก้ไม่ตก...  
ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาแบบนี้เป็นกรณีซ้ำซากครั้งที่เท่าไร ที่หน่วยราชการไทย  
ยังแก้ไม่ได้

ขออัยว่า หน่วยราชการ... ไม่อยากจะโทษฝ่ายการเมือง ไม่ใช่เพราะ  
ศักยภาพความรู้มีไม่พอ แต่ด้วยกลไกการแก้ปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้  
ล้วนอยู่ในมือข้าราชการ

ดูไปดูมาปัญหาทั้งหมดที่แก้กันไม่จบ ล้วนมาจากใช้วิธีคิดไม่ครบ  
วงจร หรือพูดให้เข้าใจยาก “ขาดการบูรณาการ”...รูปแบบแก้ปัญหา  
เลยออกมาเหมือนปัญหาเก่า

ท่วม สักแต่แก้ไม่ให้น้ำท่วม  
หัวบันไดบ้านตัวเอง ส่วนที่  
กันกระสอบทราย สูดน้ำออกไป  
ท่วมบ้านคนอื่นข้างหัวมัน

สมควรแล้วที่สมาคม  
ปศุสัตว์ไทย, สมาคมผู้เลี้ยง



สุกรแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย, สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ,  
สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์, สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และสมาคม  
ผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก พร้อมเกษตรกรภาคปศุสัตว์  
เดินขบวนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ขอให้ทบทวนมาตรการกระทรวงพาณิชย์ ที่ควบคุมการนำเข้า  
ข้าวสาลีในสัดส่วน 3:1 โรงงานอาหารสัตว์จะนำเข้าข้าวสาลี 1  
ตัน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ตัน ราคา กก.ละ 8 บาท

เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อมาแก้ปัญหาหาค่าข้าวโพดตกต่ำ...แต่  
ทำมาครั้งแล้วครั้งใหม่ ไม่ได้ช่วยให้คนปลูกข้าวโพดขายได้ในราคาดีขึ้น  
แต่ประการใด

สถิติที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาของ **สำนักงานเศรษฐกิจการ  
เกษตร (สศก.)** เห็นชัด มาตรการนี้ทำให้คนปลูกขายได้ราคาต่ำกว่า  
ไม่มีมาตรการชะอีก

ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) ก่อนมีมาตรการ เกษตรกรขายได้  
เฉลี่ย กก.ละ 7.33 บาท...มาปี 2560 ใช้มาตรการนี้มาทั้งปี เกษตรกร  
ขายได้แค่ 6.10 บาท

ไม่ใช่แค่นั้นยังทำให้ภาคปศุสัตว์เดือดร้อนหนักเพราะมาตรการนี้  
ทำให้เกิดการกักตุนขึ้นราคาข้าวโพดให้แพงหนักขึ้นไปถึง กก.ละ  
10.15 บาท...อุ้มสมให้พ่อค้าคนกลางคุณข้าวโพดรวบอยู่ฝ่ายเดียว  
คนปลูกไม่ได้ประโยชน์ คนเลี้ยงสัตว์ต้นทุนแพงขึ้น...สาเหตุเป็น  
เพราะอะไร มาว่ากันต่อพรุ่งนี้.

**ส-เ-เ**

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

## ความไม่ชอบมาพากลในการยาง

การทุจริตโกงเงินคนจนใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยิ่งเปิดก็ยิ่งบานปลาย มีแนวโน้มว่าจะเป็นขบวนการใหญ่ ตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงข้าราชการผู้ปฏิบัติ ใช้วิธีปลอมลายชื่อของคนที่พึ่ง คนป่วยโรคเอดส์ชาวไทยภูเขา มารับสิทธิ์ได้รับเงินจากศูนย์สงเคราะห์ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หลายแห่งเกือบจะทั่วประเทศ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุด ถ้าไม่มีการร้องเรียนจากนักศึกษาฝึกงาน คงรู้มโหรีเงินคนจนกันสะอึกไปหมดแล้ว

ที่อยากเปิดประเด็นวันนี้ เป็นเรื่องในการยางแห่งประเทศไทย ยังไม่ต้องระบุว่ามิตัวละครระดับใดบ้าง แต่เชื่อว่าเป็นขบวนการเช่นกัน วิธีง่ายมากเช่นกัน คล้ายๆกับการเลี้ยงภาษี โดยผ่านด่านศุลกากรนำยางออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ต้องเสียอะไรเลย ขี้บ่นไปเฉยๆ จำนวนยางที่ส่งออกกับจำนวนยางที่ประเทศเพื่อนบ้านรับซื้อจำนวนก็ไม่ตรงกัน

พฤติกรรมที่ร่วมมือกัน ระหว่างคนนอกกับคนในการยาง จะคล้ายกันคือต่อต้านการให้เอกชนเก็บค่า cess คัดค้าน พ.ร.บ.การยาง คัดค้านการแปรรูปการยาง ออกมาเคลื่อนไหวให้มีการปลดผู้บริหาร โดยอ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ตั้งเป็นองค์กรภายนอกเป็นแนวร่วมขึ้นมา เพื่อชี้แนะและแสวงหาผลประโยชน์เสียเองในบทบาททางการเมืองและผลประโยชน์จากการยาง

ที่สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

การตรวจสอบเพื่อให้การบริหารงานของการยางเป็นไปด้วยความโปร่งใส คือ ความร่วมมือในหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในการยาง มีหน่วยราชการที่ต้องรับผิดชอบหลายหน่วยงาน

รวมทั้งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองด้วย

ขบวนการที่ฝังรากลึก และมีผู้ได้รับประโยชน์ ที่จะเรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย หรือการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ มักจะประสบปัญหาการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้น

เรื่องนี้ จะมีการทุจริตกันอย่างไร รัฐต้องเสียผลประโยชน์ไปมากน้อยแค่ไหน ทั้งเรื่องของค่าปรับและภาษี มีรายละเอียดมากมาย ที่จะต้องอธิบายถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้

และปัญหานี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากรวม.เกษตรและสหกรณ์ กฎหมาย บัญชากร จากประธานการยางแห่งประเทศไทย พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบทุจริตภาครัฐ เพราะเป็นขบวนการที่ฝังรากลึกและกระทำกันมานาน

ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะเรื่องของการค้ายางที่ยังคาราคาซัง ไม่ใช่เพราะเกิดจากการตลาดภายนอกประเทศอย่างเดียว แต่เกิดจากการรั่วไหลภายในและผลประโยชน์ของนายทุน

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรจะชูดรากถอนโคนเพื่อเกษตรกรตาต้าๆ.

หมัดเหล็ก

## บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า  
ทุกบรรทัดตรงไป ตรงมา...■■ สัญญาณการก่อตั้งพรรคมวลมหา  
ประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยฯ ของกำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ  
งานนี้สะท้อนทั้งพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)...■■ หม่อมรูปหล่อ  
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าปชป.เองก็หวั่นไหว เพราะลูกทีมปชป.  
จำนวนหนึ่งต้องไปชมกำนันสุเทพ เห็นๆ กันบนเวที กปปส.ก็หลายคน  
บวกร่วมทริปเดียวกันก็อีกจำนวนหนึ่ง...■■ แต่อภิสิทธิ์ ก็ไม่ได้ย่อท้อ  
เดินหน้าสรรหาผู้สมัครมาทดแทนในพื้นที่นั้น และมั่นใจว่าประชาชน  
ที่สนับสนุน ยังมองว่า ปชป.มีความมั่นคงในอุดมการณ์และพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง...■■ ครับ!! ก็เห็นว่าจะมีการเช็กกำลังอดีต สส.ภาคใต้  
ให้รายงานตัวอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ก็ต้องลุ้น  
กันว่าจะเข้ารายงานตัวกี่คน?? ฟันธงได้เลย ประเภทแนวแน่ต่อ  
ปชป.ก็มีมาก ประเภทแทงกั๊กก็มีหลายคน...■■ รักกำนันสุเทพ ก็มี  
ไม่น้อยแต่เกรงใจนายหัวชวน หลีกภัย ก็มีอยู่...■■ เหตุการณ์น้ำแยกสาย  
ไผ่แยกกอกที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆ กับปรากฏการณ์ “กลุ่ม 10 มกรา”  
ในปี 2530 สุดท้ายมีจุดจบเดียวกัน คือทางใครทางมัน...■■ สำหรับ  
สถานการณ์ปชป.ถ้าไม่ไปชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ  
หัวหน้าคสช.อนาคตเห็นรำไร คือ เป็นฝ่ายค้าน...■■ เช่นเดียวกับ  
พรรคเพื่อไทย(พท.)ยังหาแม่ทัพไม่ได้ คนแดนไกลก็ผลุบๆ โผล่ๆ  
ช้ำมากเกินไป หรือโฉบฉวยในทฤษฎี “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ”  
โอกาสถูกยุบพรรคมีสูง...■■ ที่สบายและชีวิ๊ๆ คือลูกที่อุป-วราวุธ  
ศิลาปอาษา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ไม่ทะเลาะกับใคร  
พรรคไหนจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หรือนายกฯมาจากคนนอก  
ก็ไม่มีปัญหา ขอให้ปลาไหลได้เข้าร่วมด้วยเป็นอันใช้ได้...■■

ทั้งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ 42 กลุ่มการเมือง เข้าจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง กกต.แนะนำให้ไปทำการบ้านให้ดีประเดี๋ยวจะตกม้าตายก่อนเลือกตั้ง...■■■ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างต่อเนื่อง มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก...■■■ ส่งกำลังพลลงพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนไปแล้วกว่า 2.7 หมื่นหมู่บ้าน ชุมชน มีจำนวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3.2 ล้านคน...■■■ “มือปราบ” มองว่ายังไม่ค่อยดี ถ้าในวันที่ 20 มีนาคม ยังมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 ล้าน ก็น่าจะต้องทบทวนแผนกันใหม่...■■■ แต่ที่หมัดหนักคือ ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ส่งทีมงานลงทุกตำบล และไม่ได้ไปมือเปล่า แต่ร่วมปรับทุกข์ ผูกมิตร ทำงานเติมเงินลงกระเป๋าชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำๆ จำนวนมหาศาล...■■■ “มือปราบ” ชมมาต่อเนื่อง สำหรับอดีตนักปกครองชื่อดัง กฤษฎา บุญราช ไปดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ เป็นการปรับ ครม.ที่ใช้คนเหมาะสมกับงาน แต่ตอนนี้ซ้ก๊งๆ ข่าวยาวรีโมทเคี้ยวซะแล้ว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่มียารักษาที่ยังมีค่าใช้จ่ายสูง เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์การบริหารเงินในกระเป๋าได้...■■■ แม้กระทั่ง เรื่องลดการกรีดขาง 3 ล้านไร่ ระยะเวลา 3 เดือน จะสามารถลดชีพพลายได้ 2.5 แสนตัน โดยมีมาตรการชดเชยให้เกษตรกรรายละ 4,500 บาท/ไร่ ก็ไม่รู้จะลงเอยอย่างไร...■■■ ก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าวันก่อน รมว.เกษตรฯ ไปประชุมแก้ปัญหายางพารา ที่ จ.สงขลา ระดับบ๊ักๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ล่องหนไปหลายคน เหมือนกับเป็นการประท้วงเงียบ...■■■ ฉลองมงคลสมรส นางสาวอลทัย สงจันทร์-นายเดชธนาพงศ์ เรื่องประดับ วันเสาร์ 10 มีนาคม เวลา 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ประชาชนททท. ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยครับ...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ



**ตรวจเยี่ยมสหกรณ์:** นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือทะเลของสมาชิกสหกรณ์ การรวบรวม และการแปรรูปเกลือทะเลเป็นเกลือแป้งเพื่อทำผงหลวง รวมทั้งรับฟังปัญหาในการทำเกลือทะเล ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 261 คน มีพื้นที่ทำนาเกลือ 16,286 ไร่ สหกรณ์รวบรวมเกลือจากสมาชิกผ่านชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด จำนวน 68,434 ตัน



วิสาห์กิจชุมชนแฟร์...เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดงาน วิสาห์กิจชุมชนแฟร์ 2018 พร้อมมอบโล่รางวัล แก่วิสาห์กิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



**ตรวจเยี่ยม** ● นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเล ไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือทะเลของสมาชิก สหกรณ์ การรวบรวม และการแปรรูปเกลือทะเลเป็นเกลือแฉ่งเพื่อทำฝนหลวง รวมทั้งรับฟังปัญหาในการทำเกลือทะเล ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 261 คน มีพื้นที่ทำนาเกลือ 16,286 ไร่ สหกรณ์รวบรวมเกลือจากสมาชิกผ่านชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด จำนวน 68,434 ตัน



# นายกฤษฎา บุญเกียรติ จัดหางาน วอนเอ็นจีโอทำงานร่วม

นายกฤษฎา บุญเกียรติ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มหาชัย วอน “เอ็นจีโอ” ทำงานร่วม รม. แนะนำปัญหาแรงงานต่างด้าว ชี้ร้องทุกข์ต้องเสนอแนวทางแก้ด้วย ขอช่วยแจ้งต่างชาติเข้าใจ ลั่น จนท.ละเลยกม.เจอลงโทษ อนุญาต “อธิบดีจัดหางาน” พิสูจน์สัญชาติต่างด้าวอ้างเครื่องสแกนมาตามไม่พอ ยัน มิ.ย.ไม่ขึ้นทะเบียนจับกุมทันที “บึกป้อม” ลั่นแก้ปัญหา

อ่านต่อหน้า 6

## นายกฤษฎา บุญเกียรติ จัดหางาน

ประมงผิดกม.ยกระดับมาตรฐานเทียบสากล  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี พร้อมประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 5-6 มี.ค. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ โดยเมื่อเวลา 07.00 น.นายกาพร้อมคณะ ประกอบด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมการเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม นายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญเกียรติ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง จัตุศรีพิทักษ์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ มายังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้น นายกาเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน (LPN) ตำบลบางหญ้าแพรก ทั้งนี้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน เป็นองค์กรที่ทำงานภาคประชาสังคมและเน้นการทำงานกับแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหลัก เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานย้ายถิ่นส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับโดยนายการับฟังถึงผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ก่อนที่จะนำไปพิจารณาหามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป



ชมแปปลา...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค.ที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชม องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานทั้งชาวไทยและพม่า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับตัวแทนเอ็นจีโอตอนหนึ่งว่า เมื่อมีการร้องทุกข์เข้ามาแล้วต้องรู้ดีว่า จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรไป ดังนั้นจะต้องมีความรู้ของตัวเองด้วย ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วชี้แจงเขาไม่ได้ ก็กลายเป็นปัญหา เพราะไม่มีการเสนอวิธีแก้ไขมาด้วย จะส่งผลให้ข้อมูลหลุดไปที่ต่างประเทศ จุดนี้ต้องช่วยกันดูด้วย เพราะการที่บางคนไม่ได้ทำงานกับเรา แล้วนำไปพูดข้างนอก กลายเป็นว่าเราไม่มีผลงาน ซึ่งมันไม่ใช่ ต้นเข้าใจการทำงานของเอ็นจีโอ ซึ่งโลกวันนี้เป็นแบบนี้ แต่เอ็นจีโอ ก็ต้องดูด้วยว่าผลประโยชน์ประเทศชาติอยู่ตรงไหน ไม่ได้หมายความว่าต้องปกป้องใคร ทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้อง ยอมรับว่ามันยากซึ่งเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และตัวแรงงาน โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องช่วยกันอย่าให้ต่างคนต่างมีปัญหา รัฐบาลจะดูในภาพรวมเชื่อมโยงกับเอ็นจีโอ รัฐบาลจะไม่เอาเอ็นจีโอไปข้างนอก เราต้องทำงานร่วมกันให้ได้ เอาปัญหามาพูดกันแล้วหาทางแก้ แต่ถ้าจะโจมตีกันไปมา คนนั้นถูก คนนี้ผิด ก็จะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในเรื่องของกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ทะเลาะไม่เอาจริงเอาจริง เจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกลงโทษถ้ามีข้อสงสัยขอให้ส่งข้อมาสอบสวนลงโทษให้ และถ้าผู้ประกอบการไหนไม่ให้ความร่วมมือ ตามกฎหมายก็จะต้องถูกลงโทษด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำได้

“ถ้าไม่มีคนให้ความร่วมมือ ถ้าไม่มีคนเสนอ ก็จะไม่มีการรับ ถ้ามีคนเรียกก็ต้องฟ้องกันไป ถ้ารักษากฎหมายได้เท่านี้ทุกอย่างก็จบหมด แต่ที่ผ่านมามีการสมยอมกัน แม้แต่เรื่องการจัดทะเบียนแรงงานในวันที่ยังค้างอีกเกือบแสน ซึ่งเจ้าหน้าที่นัดให้ไปขึ้นทะเบียนแรงงาน แต่ผู้ประกอบการก็ไม่นำแรงงานของตัวเองไปขึ้นทะเบียน ตรงนี้เอ็นจีโอจะต้องไปไล่ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่ไม่ทำตามนัดให้รัฐบาลด้วยทั้งหมดนี้ เอ็นจีโอจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาพร้อมกับการชี้แจงไปยังต่างประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลชี้แจงแต่เพียงฝ่ายเดียว”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะปัญหาไอยูยู การค้ามนุษย์ ซึ่งเกิดจากต่างประเทศทั้งนั้น และนับวันองค์กรเหล่านี้จะมีบทบาทสูงขึ้น เพราะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก็ต้องหามาตรการที่เกิดประโยชน์กับตัวเอง ถ้าเราไปเข้าข้างเขามากๆ ประเทศจะไม่เกิดประโยชน์อะไร แรงงานพวกเรานี้แหละจะลำบากไปด้วย ฉะนั้น บทบาทของเอ็นจีโอ จะต้องทำด้วยกัน 2 อย่าง คือดูแลแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยรัฐบาลด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับแรงงานชาวเมียนมาว่า เมื่อมาอยู่แผ่นดินไทย ก็จะต้องรักทั้ง 2 ประเทศ เมืองไทยทำให้เรามีอาชีพและรายได้ ในวันข้างหน้าทุกคนก็ต้องกลับประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีการพัฒนา เชื่อว่า ทุกคนอยากกลับบ้าน แต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ รายได้ประเทศไทยดีกว่า การดูแลก็ดีกว่า แต่ขอให้เห็นว่าวันข้างหน้าประเทศของท่านก็ต้องดีขึ้น ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์รัฐบาลไทยจะดูแลทั้งหมดโดยปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ถามชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานทั้งชาวไทยและเมียนมา โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ เช่น นายสอนรัก จินอิน ลูกเรือประมงชาวไทย ที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาด โดยทางมูลนิธิฯ ได้ดูแลเยียวยา รวมถึงนายทุน ริน อติดี ลูกเรือประมงชาวเมียนมา ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของมูลนิธิฯ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับครูที่สอนหนังสือให้กับบุตรของแรงงานในพื้นที่ว่า ให้สอนเรื่องจิตสำนึก และคุณธรรมด้วย รวมถึงการมีอุดมการณ์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข มิเช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้งเช่นนี้ เหมือนกับที่ขัดแย้งในเรื่องของกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดประสงค์การสะพานปลา พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับฟังการสาธิตการใช้เครื่องสแกนม่านตา เพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวโดย นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รายงานว่า สาเหตุที่การขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากเครื่องสแกนม่านตามีจำนวนไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ แสดงอารมณ์หงุดหงิด พร้อมทบทวนบรรยายอารมณ์ และกล่าวด้วยน้ำเสียงดุเดือดว่า “ทำไมไม่ซื้อ ทำไมซื้อไม่ได้ แล้วบอกเครื่องมือไม่พอ มันควรจะเสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้ว ต้องทำทุกวิถีทางแล้วเหลืออย่างเดียวให้นายกลางมาทำเอง ผมไม่ได้หงุดหงิดแต่อย่างนั้นมันเดินไม่ได้ ถ้าไม่เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก็จะไม่ผ่อนผันอีกแล้ว ถ้าขึ้นทะเบียนไม่ครบ จับกุมอย่างเดียว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเดินเยี่ยมชมขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวว่า “ผมอาจจะเสียตั้งไปบ้าง แต่เพราะต่อสู้กับปัญหา 3 ปีครึ่ง ขาดเหลืออะไรก็จะให้ แต่ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะต้องแสดงเจตนาของรัฐบาลในการปัญหาแรงงานให้ได้ ถ้าไม่ช่วยกันแก้แล้วถูกขั้วตลาดทั้งหมดจะท้ออย่างไร ผมไม่ต้องการให้คนเกลียด แต่ให้เข้าใจรัฐบาลด้วย ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแม้จะเหนื่อยหน่อย”

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้ทักทายแรงงานต่างด้าว พร้อมกำชับว่า ให้ทุกคนช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศ เพราะมีรายได้จากการทำประมงกว่า 2 แสนล้านบาท หากทำไม่ถูกต้องเราก็จะไปขายใครไม่ได้ รัฐบาลพยายามหามาตรการและกฎหมาย ไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเดือดร้อน แต่เป็นกติกาสากลซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยที่โดน ในอาเซียนก็โดนเรื่องนี้กันทั้งหมด ดังนั้นเราต้องทำเป็นตัวอย่างกับประเทศอื่นให้ได้

ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งระบบติดตามเรือว่า ได้ติดตั้งแล้วหรือไม่ หากตั้งใจทำให้เครื่องติดตามเสีย ต้องลงโทษให้หยุดเดินเรือ เพราะไม่ต้องการให้มีการโกง

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยมว่า การจัดตั้งเครื่องสแกนม่านตา ตนสั่งมานานแล้ว จึงต้องกวาดขันและให้เร่งดำเนินการเร็วขึ้น วันนี้นำมาเพื่อให้ต่างประเทศและไอยูยูเห็นด้วย ทั้งนี้ขอประชาชนอย่าต่อ

ด้านรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมาร่วมมือกันดีกว่า ซึ่งตนยอมไม่ได้หากเจ้าหน้าที่ทำงานไม่สำเร็จหรือไม่ทัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานโดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนราชการ เช่น กรมทรัพยากรชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หน่วยงานศรชล. และตำรวจนำ ในการควบคุมแจ้งเรือเข้า - ออก

ทั้งนี้ ภาพรวมการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ ตามแนวทางรัฐบาล มีความคืบหน้าไปมาก โดย 2 ปีที่ผ่านมา พบสัดส่วนการกระทำผิดของเรือประมงกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการประมงให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปรับการทำประมงให้ถูกต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ผ่านมา และย้ำต้องทำงานหนักร่วมกันทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญเร่งด่วน ในเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและความเชื่อมั่นของประเทศ และขอให้ต้องคงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น กำหนดมาตรการป้องกัน ชัดเจนในมาตรการประมงผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยเน้นให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งต้องไม่ให้มีการขนถ่ายแรงงานและปลาในทะเล รวมทั้งต้องให้การคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือมีการบังคับใช้แรงงานโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งเรือที่ต่ำกว่า 30 ตันกรอส และผู้ประกอบการที่เคยกระทำผิด ขณะเดียวกันกัน ต้องเปิดโอกาสให้มีการทำงานกับองค์กรไม่ใชภาครัฐ (NGOs) ใกล้เคียงมากขึ้น ทั้งการลงพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องร่วมกัน รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรสาครถึง 292,854 คน โดยพล.อ.ประวิตร ได้ย้ำขอให้บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ และเร่งดำเนินการจัดทะเบียนให้ทันภายใน มิ.ย.61 พร้อมทั้ง กำกับดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ(บก.ทร.)พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า

โครงการนี้มีเจ้าภาพหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกองทัพ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พร้อมให้การสนับสนุน และจัดชุดลงพื้นที่ประมาณ 7,000 ชุด เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ในส่วนกองทัพเอง มีฐานข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ ทั้งการสร้างความปลอดภัย และการปฏิรูป ที่เป็นข้อมูลเดิม และเราจะร่วมลงไปสำรวจข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบัน

# Prayut charts course to beat EU's import ban



Prime Minister Prayut Chan-o-cha watches a man sort fish during his visit to the Fish Marketing Organisation's office in Samut Sakhon yesterday. The premier was briefed on officials' progress in installing trawler tracking devices. APICHART JINAKUL

## PM in fishing hub to help root out IUU

APINYA WIPATAYOTIN

Prime Minister Prayut Chan-o-cha asked the public to be patient as the government seeks to do away with illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing.

During one of the premier's mobile cabinet meetings yesterday in Samut Sakom province, home to a huge fishing industry dominated by migrant workers, he visited the Labour Rights Promotion Network (LPN), the Thai Union Frozen Co and the Fish Marketing Organisation in the morning before heading to Petchaburi for the scheduled cabinet talks.

He said cleaning up the industry was

crucial for the nation's economic growth as the European Union has threatened to ban imports of marine products from Thailand unless it sees improvement.

Deputy Prime Minister Chatchai Sarikulya said even though the issue of migrant labourers remains a challenge, a special taskforce will be set up to help regulate the 100-billion-baht industry.

The government has cracked down of fishing companies over the last three years in the face of a "yellow card" from the EU.

EU commissioners are scheduled to conduct an inspection in Thailand from April 4-11.

Mr Chatchai, a former agriculture minister, said the controversial issue of foreigners working in the industry without proper permits will be a top agenda item as they try to weed out human smuggling and cases of rights abuses.

The government has tried to separate the two issues of illegal fishing and

illegal labour but the EU wants to bind them together in the interests of greater efficiency as time is of the essence.

"They want to know how we are solving the problem of illegal workers and we've tried our best to satisfy both sides. All agencies are working together to deal with this and we plan to work closer with NGOs," he said.

The government said it plans to set up a taskforce to deal with illegal labourers who work on large trawlers and are at risk of human trafficking.

NGOs have witnessed many examples of workers being abused, even tortured, and working together as partners to overcome the huge challenges they face.

EU delegates must also return to verify how traceable the system is and track where the fish originated, said Gen Chatchai.

The EU has also expressed concern that Thailand's Port In-Port Out

(PIPO) Control Centre will require more staff to produce a more detailed and timely report.

The deputy premier said his teams would visit 32 PIPO centres and punish any wrongdoing.

He said the EU is satisfied with the Vessel Monitoring System (VMS), how well the law is enforced, and how transparent operations are.

A court has set up a special division to fast-track illegal fishing cases, officials said.

"I still don't know when the EU will revoke its yellow card [against Thailand] but we have seen many positive signs," Gen Chatchai said.

"We and the EU have a common goal to make fishing more sustainable. If the EU repeals the card, we will become the Asean leader in this space," he added.

In 2015, the EU threatened a full ban on seafood imports unless concrete steps were taken.

Pundits predict this could cost Thailand US\$300 million.



เปิดปฏิบัติการฝนหลวง... นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด "ด้วยศาสตร์พระราชา นำพาฝนหลวง 4.0" โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

# ห่วงราคาข้าวโพดต้นอาหารสัตว์พุ่ง

**กรุงเทพธุรกิจ ● รมช.เกษตร** ลัง “มีสเตอร์ข้าวโพด” วางมาตรการแก้ปัญหา ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป้องกันราคาสูง จนกระทบราคาอาหารสัตว์ คุกคามสภาพการ แข่งขัน คาดปี 2561 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6%

นายลักษณะณ์ วุฒานวัช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการ ให้มีสเตอร์เกษตรสินค้าข้าวโพดประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการเข้ามา ดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความ สมดุลกันระหว่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และราคาอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันราคา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% อยู่ที่ 8.80-9.00 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และราคา โรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ 9.65-9.70 บาทต่อกก. ซึ่งมากกว่าที่รัฐบาลตั้งราคารับซื้อไว้ที่ 8 บาทต่อกก.

ทั้งนี้หากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูง มากเกินไปจะกระทบต่อผู้ผลิตอาหารสัตว์

และกระทบความสามารถในการแข่งขัน สินค้าเกษตรได้

“ต้องให้มีสเตอร์ข้าวโพด ไปวางมาตรการ เพื่อควบคุมให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความ สมดุล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้ราคา ที่เหมาะสม และไม่ทำให้ราคาอาหารสัตว์ สูงจนเกินไป ซึ่งจะกระทบเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ได้”

สำหรับปี 2560/61 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 6.461 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 16,454 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 0.26% ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 6.369 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 23,662 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 0.37% โดยมีผลผลิตรวมทั้ง ประเทศ 4.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 260,006 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 5.99%

ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ 712 กก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 38 กก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5.64% ผลผลิตต่อเนื้อที่ เก็บเกี่ยวทั้งประเทศมี 722 กก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 38 กก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5.56%

ด้านผลผลิตและความต้องการ สมาคม ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้ประมาณความ ต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ประมาณ 8.10 ล้านตัน จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยง สัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งนำเข้า วัตถุดิบทดแทนจากต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี เป็นต้น

สำหรับมาตรการของหน่วยงานภาค รัฐด้านการผลิต จะขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ นาฤดูแล้งตามโครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูหลังนา ปี 2560/61 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 84,901 ราย พื้นที่ 618,404 ไร่ คิดเป็น 88.34% ของเป้าหมายทั้งหมด 700,000 ไร่ โดยเกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกแล้ว ทั้งหมด 73,527 ราย พื้นที่ 515,846 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ ที่จับพิกัดแปลง โดยเกษตรกรที่ผ่านการ ตรวจสอบแปลงแล้ว จำนวน 37,750 ราย พื้นที่ 256,122 ไร่

# บิ๊กตู่อึ้ง-จม.น้อยโพล่ เกลียดขจร.

## กับไม่ชอบคสช.-สัญญาเจอมือดี เทือกก็อีก-ปัดตั้งพรรคกบปส. ปชป.กรุงยื่นยื่นยังอยู่ท้ายเดิม

‘บิ๊กตู่’นำครม.สัญญา‘มหาชัย-เมืองเพชร’ จีเอ็นจีไอช่วยรัฐบาลชี้แจงปม ‘ไอยูยู’ วอนกลุ่มแรงงานใช้สิทธิเลือกตั้ง ปรีดเจอมือดี □อ่านต่อหน้า 10

● **บิ๊กตู่** □ต่อจากหน้า 1

ส่งจดหมายน้อยข้อความ ‘ไม่ชอบคสช.-เกลียดรัฐบาล’ ส่วนกลับทันควัน รัฐบาลคสช. มีผลงานเนื้อหามากกว่าละครดั่ง ‘บุพเพสันนิวาส’ ถกนักการเมือง 4 จังหวัด ยื่นยื่นมีเลือกตั้งแน่ แต่ขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบ ‘เทพเทือก’ ชักกัก ลั่นไม่เกี่ยวน้องชาย ตั้งพรรคอนาคตขึ้นกับประชาชน ส่วนกบปส. ถือว่าจบภารกิจไปแล้ว ‘ถาวร’ ชื่นกรานยังอยู่ปชป. ไม่ย้ายไปไหน ‘องอาจ’ มั่นใจลูกทีมอดีต.ส.กทพ. ยังลงสมัครในนามพรรค แจ้งจัดตั้งพรรคใหม่ 45 พรรคแล้ว

‘บิ๊กตู่’ เยี่ยมองค์กรแรงงาน  
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ พล.ม.2 รอ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. พร้อมคณะประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล รองนายกฯ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จินเฮลคอปเตอร์ไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์สภามันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.สมุทรสาคร และเพชรบุรี พร้อมประชุมกรม.สัญญาครั้งที่ 2/2561 ที่จ.เพชรบุรี วันที่ 5-6 มี.ค.

นายกฯ และคณะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน (LPN) องค์กรภาคประชาสังคม เน้นการทำงานกับแรงงานข้ามชาติ ตั้งอยู่ต.บางหญ้าแพรก รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับตัวแทนเอ็นจีไอตอนหนึ่งว่า เมื่อมีการร้องทุกข์เข้ามาแล้วต้องรู้ว่าบริหารจัดการอย่างไร ต้องมีชุดความรู้ของเราเอง ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วชี้แจงไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาเพราะไม่มีวิธีแก้ไขเสนอส่งผลให้ข้อมูลหลุดไปที่ต่างประเทศ จุดนี้

ต้องช่วยกันดูด้วยเพราะบางคนไม่ได้ทำงานกับเราแล้วนำไปพูดข้างนอก กลายเป็นว่าเราไม่มีผลงานซึ่งไม่ใช่

### ขอเอ็นจีไอช่วยรบ.แจกต่างชาติ

นายกฯ กล่าวว่า เรื่องแรงงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่และตัวแรงงานทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องช่วยกัน อย่าให้ต่างคนต่างมีปัญหา รัฐบาลจะดูแลรวม เชื่อมโยงกับเอ็นจีไอ รัฐบาลจะไม่เอาเอ็นจีไอไปข้างนอก เราต้องทำงานร่วมกันให้ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องกฎหมายหากเจ้าหน้าที่ละเลยไม่เอาจริงเอาจึงต้องถูกลงโทษ ถ้ามีขอให้ส่งชื่อมาจะสอบสวนลงโทษให้ และถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือตามกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษด้วย เจ้าหน้าที่จะทำผิดไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือ ถ้าไม่มีคนเสนอก็จะไม่มีคนรับ ถ้ามีก็ต้องฟ้องกัน

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งหมดนี้เอ็นจีไอต้องช่วยกันแก้ปัญหาพร้อมชี้แจงต่างประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลชี้แจงเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) การค้ามนุษย์ ซึ่งเกิดจากต่างประเทศทั้งนั้น บทบาทของเอ็นจีไอต้องทำด้วยกัน 2 อย่าง คือดูแลแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยรัฐบาลด้วย

### ขอแรงงานเลือกตั้งสกัดคนเดิม

ต่อมาเวลา 08.40 น. พล.อ.ประยุทธ์เยี่ยมชมบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รับฟังรายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเล พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเล นายกฯ ระบุว่าเป็นตัวอย่างของโรงงานในไทย ด้านการประมงเพราะทำตามกติกาทุกอย่าง



นายกฯ ได้เรียกร้องให้แรงงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่า วันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ผ่าทุกคนไปเลือกตั้งด้วยอย่างน้อยหลังห้าปี สิทธิ อย่าคิดว่าเราไม่เกี่ยวแล้วไม่ไป เดียวก็ได้เดี๋ยว มาอีก นี่คือประเทศของเราไม่ใช่ไปเลือกใครไม่รู้มาก็เหมือนเดิมก็ไม่ดีขึ้น ระหว่างนี้มีแรงงานหญิงขอจับมือนายกฯ ขึ้นมือให้จับพร้อมกล่าวว่า คนรักทุกคน มึงกะลาบาซึ่งแปลว่าสวัสดิ์ ขอให้ทุกคนโชคดี

## ตรวจเข้มหัวนมมือบด้าน

เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์และคณะเยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จ.สมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนผ่านตา และระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย พร้อมพบปะแรงงานประมงและประชาชนในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากทำความสะอาดองค์การสะพานปลาสมุทรสาครจนไม่มีกลิ่นคาวสัตว์น้ำแล้ว ยังจัดเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการมาพบปะกับนายกฯ กว่า 100 คน โดยมีแรงงานซึ่งเป็นลูกเรือประมงจริงเพียง 25 คนเท่านั้น และยังจัดเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.112 และเรือตำรวจน้ำลาดตระเวนในแม่น้ำท่าจีนซึ่งติดกับจุดที่นายกฯ ลงพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย และความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้าน ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมีการลอบยิงมาขู่ป้ายต่อต้าน โดยเขียนคำว่า STOP เพื่อแสดงความไม่ยอมรับรัฐบาล คสช.

## แนะนำของไม่เลือกใครก็ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวระหว่างพบประชาชนโดยเน้นย้ำต้องเลือกคนที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ทำงานที่ซื่อสัตย์ อย่าไปเลือกคนที่คิดสั้นๆ ให้นี้ให้โน้น ให้แล้วประเทศล่มสลาย โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการต้องรู้ว่าประชาธิปไตยต้องเป็นแบบไหน จะเลือกตั้งเอาใครก็ได้ที่แจกๆ ถ้าวันนี้อย่างนั้นก็ตายหมดทั้งประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ถามประชาชนว่าใครจะไปเลือกตั้งขอให้ยกมือขึ้น มีผู้ยกมือเพียงไม่กี่คน พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวว่า อย่างนั้นเลิกดีกว่า คนอยากไปทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะถ้าไม่ไปทุกอย่างจะกลับไปเป็นแบบเดิม แต่

ขอให้เลือกให้ดีกว่าจะเลือกใคร หรือจะกาช่องไม่เลือกใครเลยก็ได้ คนไม่ได้บอกให้ต้องมาเชียร์คน เชียร์ใครก็ได้ที่วางแผนเดินหน้าประเทศทุก 5 ปี เพราะการให้แบบเดิมนั้นไม่เกิดความยั่งยืน

“ผมกลัวคนตรงกลางที่บอกว่าใครก็ได้มาเป็นรัฐบาล ถ้าได้รัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยในการใช้งบประมาณก้อนนครายมาก

## ทุบโต๊ะวัก-เครื่องสแกนผ่านตา

ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์รับฟังการสาธิตการใช้เครื่องสแกนผ่านตาเพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว โดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รายงานว่า สาเหตุที่การขึ้นทะเบียนล่าช้าเนื่องจากเครื่องสแกนผ่านตาไม่เพียงพอทำให้พล.อ.ประยุทธ์ทุบโต๊ะระบอบอาชญากรรมพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงโหมว่า “ทำไมไม่ซื้อทำไมซื้อไม่ได้ แล้วมาบอกเครื่องมือไม่พอทำไมไม่ทำกัน มันควรจะเสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้ว เสียหายกันไปเท่าไร วันนี้อย่างไร ทุกวิถีทางแล้ว เหลืออย่างเดียวให้นายกฯ ลงมาทำเองหรือไม่ ผมไม่ได้หงุดหงิดแต่อย่างมันเดินหน้าไม่ได้ ถ้าไม่เสร็จภายในเดือนมี.ย. จะไม่ผ่อนผันอีกแล้ว ถ้าขึ้นทะเบียนไม่ครบจับกุมอย่างเดียว”

หลังเดินเยี่ยมชมขึ้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนอาจจะเสียดังไปบ้าง เพราะต่อสู้กับปัญหา 3 ปีครึ่ง ขาดเหลืออะไรก็จะให้แต่ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาแรงงานให้ได้ ถ้าไม่ช่วยกันแก้แล้วถูกขั้วคาวทั้งหมดจะทำอย่างไร ไม่ใช่แค่เฉพาะไทยที่โดน ในอาเซียนก็โดน

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดตั้งเครื่องสแกนผ่านตาคนสั่งมานานแล้วจึงต้องกดขันและเร่งให้เร็วขึ้น วันนี้นำมาเพื่อให้ต่างประเทศและไอยูยูเห็นด้วย ขอประชาชนอย่าต่อต้านรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายมารวมมือกันดีกว่า ตนยอมไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่ทำงานไม่สำเร็จหรือไม่ทัน

## เกือบโดน 'ปู' หนีบ

เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปวิสาหกิจชุมชนชนาการปูม้า-แปปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อมาถึงได้ถามหาว่าปูอยู่ไหน จากนั้นเยี่ยมชมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนโดยแวะที่แผงปูม้าและปูลาย พร้อมทดลองจับปูแต่ด้วย

ความไม่ชำนาญ ปูข้างก้ามขึ้นมาจะหนีบทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตกใจปล่อยมือทันที ก่อนกล่าวว่ารัดก้ามปูไว้หรือยังจะหนีบอีก เจ้าของแผงปูจับปูตัวใหม่ขึ้นมาให้พล.อ. ประยุทธ์

จากนั้นนายกฯลองจับกั้งกระดานตัวใหญ่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ตัวนี้คือกั้ง ไม่ใช่ปู ไม่ใช่จะอะไรๆ กุ้ง”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวบนเวทีถึงนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไม่ใช่เน้นนโยบายทางการเมือง การส่งคนลงไป 7,000 กว่าคนก็เพื่อไปรับรู้อุปสรรคปัญหาและขออย่าไม่ต้องการให้มีการทุจริตในโครงการนี้ เรื่องทุจริตตอนนี้คนได้ยื่นมาเยอะ มีแต่คนพูดถึงขอให้พิสูจน์กันด้วยหลักฐานและกระบวนการยุติธรรม อย่าตัดสินคนอื่นด้วยกระแสสังคมหรือใช้อารมณ์ความรู้สึก อย่าไปเชื่อคำบิดเบือน หากเจ้าหน้าที่ไม่ดีก็ต้องลงโทษตามกระบวนการ

## เปิดสนพ.-โซเทียลมีลด่า

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้อยู่มาแค่ 3 ปีแก้ปัญหาที่ร้อยก็พันเรื่อง คนกลับลืมหมดสำหรับกระแสโซเชียล ขอให้ประชาชนอย่าสนใจแต่เรื่องที่ถูกกัน ทั้งเรื่องเสียด่า เรื่องหวย 30 ล้านบาท บางทีเดิมพันหรือเชียร์กันไปมาจนเกือบจะชกต่อยกัน ทั้งที่เรื่องหวยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย ดังนั้นขอให้ทุกคนสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองจะดีกว่า

“ผมหาเจอแล้วว่าวิธีทำให้ตัวเองมีความสุขคือไม่เปิดอ่านหนังสือพิมพ์ ไม่เปิดดูโซเชียลมีเดีย ถ้ามาเปิดอ่านตั้งแต่เช้าพอมถึงที่ทำงานก็หมดแรงก้าวเดินเพราะเห็นว่ามันแค่คนด่าผมทั้งวัน และบางคนบอกว่าผมไม่ยอมให้เลือกตั้งเพราะจะได้หยุด คนที่มาพูดอย่างนั้นมันแหละมันอยากเข้ามา แต่ผมไม่ยอมหยุดต่อเลยแต่อยากทำให้งานมันเสร็จเท่านั้น” นายกฯ กล่าวและว่า การเลือกตั้งต้องเลือกคนที่ดี คนที่ตั้งใจเข้ามาทำงาน อย่ามองแต่เรื่องความใกล้ชิด ที่ผ่านมามันเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอเดือนไว้ตรงนี้ ทุกวันนี้มีคนอยู่ 2 พวกคือคนที่อยากได้คนเก่า กับคนที่อยากได้คนใหม่ แต่ที่น่าห่วงคือคนที่อยู่ตรงกลางไม่สนใจอะไร เอาใครก็ได้

## เจอดหมายน้อย-เกลียดรัฐบาล

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์อ่านข้อความที่ประชาชนเขียนแสดงความคิดเห็น โดยข้อความหนึ่งระบุว่า “ไม่ชอบคสช.เลย เกลียดรัฐบาลชุดนี้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “คนเขียน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 มีนาคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9960

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 268.19

Ad Value: 442,513.50

PRValue (x3): 1,327,540.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: บิ๊กตุ๋นอึ้ง-จม.น้อยโผล่เกลียด รบ.กับไม่ชอบคสช.-สัญญาเจอมือดีเทือกอีกอีก-ปัตตั้ง...

▷ **จับปู** - พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลงจับปูม้า ระหว่างลงพื้นที่ประชุม ครม. สัญจรสมุทรสาคร-เพชรบุรี ที่ วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า-แปปลาแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อ 5 มี.ค.



อยู่ไหนหาตัวมาให้ที ไม่ได้จะทำอะไรแก่จะได้ให้หมอชิบข มาทำความเข้าใจในที่เปิดเผยไม่ใช่ปรับทัศนคติ ถ้าทุกคนเข้าใจผมและรัฐบาล จะรู้ว่าเรามีปัญหาหนักพอสมควร ต้องขอโทษหากใช้ธารมณีไปบ้าง บางคนบอกว่าผมเป็นคนของประชาชน ต้องขี้มุดจากสภาตลอดเวลาแต่ผมยืนยันว่าทำงานเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนไปอ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ เปิดฟังสิ่งที่ตนเคยพูด ทำมาตลอด 4 ปี ถ้ารวบรวมเนื้อหาแล้วมีมากกว่าเรื่องนู่นเพี้ยนนู่นวาท ละครเรื่องนี้และเรื่องอาญารักเขาว่าตอนนี้กำลังฮึด นั่งดูกันน้ำหูน้ำตาไหล แต่เวลาฟังตนพูดไม่เห็นน้ำหูน้ำตาไหล สงสารตนบ้าง

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์และคณะโดยสารรถรางเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม

## หารือนักการเมือง 4 จว.

เวลา 16.30 น. ที่เขาวัง จ.เพชรบุรี พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นพระนครคีรี เพื่อสักการะพระบรมรูปหล่อสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ภายในพระที่นั่งเวียงชัยตรีเขียรปราสาท พร้อมชมการสาธิตของตัวแทน 12 สกุลช่างเมืองเพชร

จากนั้นนายกฯ พบปะอดีตส.ส. อดีตส.ว. นักการเมืองและผู้มีท้องถิ่น จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายมงคล ไกรวิวัฒน์สุธรรม นายกอบจ.สมุทรสาคร นายสุวิศว์ เมฆเศรษฐ์ อดีตส.ว.สมุทรสาคร นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม อดีตส.ว.สรรหา นายนิติรัฐ สุนทรวร อดีต

ส.ส.สมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนพร อดีตส.ว.สมุทรสาคร นายสุรจิต ชिरเวทย์ อดีตส.ว.สมุทรสงคราม น.ส.รังสิมา รอดศรีศรี นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอรรถพร พลบุตร นายกัมพล สุภาแห่ง นายอภิชาติ สุภาแห่ง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายยุทธพล อังกินันท์ อดีตส.ส.ชาติไทยพัฒนา นายชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.เพชรบุรี นายพลยุทธ อังกินันท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตส.ว. นพ.เจดน์ ศิริธรรานนท์ อดีตส.ว. นายสุชาติ อุสาหะ อดีตส.ว.

นายยุทธพล อังกินันท์ อดีตส.ส.เพชรบุรี พรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมหารือว่า จะเสนอในที่ประชุมคือการแก้ปัญหาอุทกภัยในจ.เพชรบุรีที่เกิดขึ้นซ้ำซาก โดยเฉพาะในปี 59-60 จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหาเร่งด่วนคือขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีและขุดคลองสาขา คือ คลองสาย 3 เพื่อระบายน้ำไปยังหาดปึกเตียน เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในตัวจังหวัด ขณะนี้ขาดงบประมาณอยู่ 500 ล้านบาท

## นายกฯ ตู๋ยืนยันทัดเลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวหลังหารือว่า การทำงาน อยากขอให้ทุกคนมองประเทศไทยไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไร ยืนยันตนตั้งใจทำงาน เพื่อประเทศโดยไม่มีเจตนาทางการเมือง สิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้ไม่ใช่เพื่อสืบทอดอำนาจ แต่ทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่คิดขัดและเป็นอุปสรรคที่รัฐบาลเลือกตั้งทำไม่ได้ ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งถ้ามีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นก็จะเลือกตั้งลำบาก และไม่ขอให้

เกิดปัญหาวุ่นวาย ไม่อยากให้มีการต่อต้านการเลือกตั้ง เพราะได้วางโรดแมปไว้แล้ว จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันทำให้ประเทศปลอดภัย มันคงยั่งยืน อย่าทำให้ประชาชนเลือกที่รักมักที่ชัง ให้มีความจริงใจต่อกัน รวมทั้งต้องทำให้ไม่เกิดปัญหาการเมืองเพื่อทำให้คนไทยมีความสุข ขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันคิดทำสิ่งใหม่ๆ และตนจะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น จะไม่ปล่อยให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้น รัฐบาลทำเพื่อประชาชนทุกคน ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆ

จากนั้น นายกฯ ได้รับฟังข้อเสนอการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมระบุว่า ในการทำโครงการต่างๆ ของผู้นำท้องถิ่นขอให้มีการทำงานที่ชัดเจน ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ ตนจะนำข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาในที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ใช้เวลาพูดคุยเกือบ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ก่อนเข้าพักที่โรงแรมคูสีธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

## ตั้งตั้งชื่อพรรค-แต่อยากเป็นข่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองว่า การเลือกตั้งขอให้เลือกพรรคให้ดีๆ อย่างที่ให้อัจฉริยะพรรคที่ผ่านมาบางพรรคชื่อใช้ไม่ได้หรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่ของเล่น คนที่ตั้งชื่อแบบนี้ไม่ได้มีเจตนาตั้งพรรคจริง แต่อยากเป็นข่าว ไม่ได้เรื่อง

เมื่อเวลา 10.20 น. ที่สำนักงานกกต. ได้เปิดจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นวันที่สอง มีกลุ่มพลังประชาชนไทย นำโดยนายพันศักดิ์ชานู ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพร้อมสมาชิก เข้ายื่น

จุดแข็งเป็นลำดับที่ 43 นายพันธุศักดิ์กล่าวว่า ทางกลุ่มมีการรวมตัวกันของสมาชิกจากหลากหลายอาชีพ ทั้งนักธุรกิจ ทนายความ ปรากฏษ์ชาวบ้าน รวมถึงอดีตสมาชิกพรรคต่างๆ อาทิ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ มหาชน ประชากรไทย ส่วนที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีนายกฯคนนอกนั้น ไม่ว่าจะป็นนายกฯคนนอกหรือคนใน หากเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการก็ต้องฟังเสียงประชาชน และต้องเป็นไปตามกฎหมายและความชอบธรรม

เมื่อถามว่าหลายพรรคแสดงจุดยืนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯคนนอก นายพันธุศักดิ์กล่าวว่า เราจะเสนอชื่อนายกฯ เช่นกัน ซึ่งตนมองว่าหากเป็นนายกฯ ที่มาจากประชาธิปไตยก็จะต้องดีกว่า ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 350 เขตทั่วประเทศ

### ปช.หอกการค้าเพชรบูรณ์ตั้งพรรค

ต่อมาเวลา 11.45 น. นายอดิโรจ บุญยิ รองประธานหอการค้าเพชรบูรณ์ พร้อมผู้ก่อตั้ง เข้ายื่นขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองในชื่อพรรคพัฒนาประเทศไทย เป็นลำดับที่

44 พร้อมกล่าวว่า พรรคนี้ที่ทำการใหญ่อยู่จ.เพชรบูรณ์ แต่ไม่ใช่พรรคท้องถิ่น พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงทุกเขตโดยคัดเลือกสมาชิกจากกลุ่มเกษตรกร นโยบายต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องโดยเฉพาะเกษตรกร เน้นการแก้ปัญหาพิษผลการผลิตตกต่ำ

นายอดิโรจยังกล่าวกรณีมีทหารร่วมเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคว่า ทหารมีข้อดีเรื่องการได้มวลชนในพื้นที่ พรรคมี พล.อ.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ตั้ง อดีตครองเมฆที่ พลากที่ 3 เป็นแกนคิดหัวหน้าพรรค ส่วนจะหนุน พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ ยังไม่ขอตอบ พรรคเน้นนโยบายเป็นกลาง ถ้าประชาชนให้โอกาสมาจะตั้งตั้งรัฐบาลเอง แต่ถ้าได้มา 10-20 เสียง ต้องมาพิจารณาว่า เป็นใคร ใครจะเหมาะสม อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพิจารณาว่าสนับสนุนใส่ใจนโยบายของพรรคเรามากน้อยแค่ไหน

### ‘เทือก’ กักตั้งพรรคอีก

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยฯ และอดีตเลขาธิการ กปปส.กล่าวกรณี นายธานี เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ น้องชาย ระบุจะจัดตั้งพรรคมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มปท.) ว่า ไม่ควรเหมาว่าการที่นายธานีพูดอะไรออกมาจะเป็นการพูดหรือออกมาจากใจของตน เพราะนายธานีก็มีความคิดส่วนตัวต่างหากที่อยากจะทำ ไม่ใช่ความคิดอะไร

นายสุเทพกล่าวและตนไม่ใช่ทายาทกษัตริย์ชินวัตร อดีตนายกฯที่ต้องมานิมนิหรือตัวแทน เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายธานีพูดก็เป็นความคิดของนายธานี เช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นที่อาจมีความคิดเหมือนหรือต่างจากนายธานีก็ได้ จึงไม่มีเหตุที่นายธานีต้องมาปรักยอก แต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ปฏิเสธหน้าที่ในฐานะประชาชนที่มีอิสระเสรีในความคิดและมีใจพร้อม ถ้าประชาชนมีความตั้งใจกันจริงๆ ก็จะรับใช้ประชาชน ตามกำลังความสามารถและประสบการณ์ที่มี

นายสุเทพกล่าวว่า ได้พูดจาชัดเจนเป็นสัจจาจาแล้วว่าจะไม่ลงสมัคร ส.ส. ไม่รับตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองใดๆ และจะไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไหน จะวางบทบาทตัวเองในฐานะเป็นคนที่ทำงานรับใช้ประชาชน ส่วนกปปส.นั้นเป็นการชุมนุมต่อสู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต่อต้านระบอบทักษิณ คัดค้านการเลือกตั้งโดยที่ไม่ปฏิรูปประเทศ

### หน้าทีกปปส.จบภารกิจแล้ว

“และกปปส.จบลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 จึงไม่ใช่องค์กรถาวร เมื่อเสร็จภารกิจที่น้องประชาชนที่มาร่วมต่อสู้ต่างก็กลับไปสู่ที่ดั้งเดิมของตัวเอง รวมถึงนักการเมืองก็กลับไปอยู่ที่พรรคของตัวเอง ที่ต้องย้ายเรื่องต่างๆ เหล่านี้เพราะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่า กปปส.อาจตั้งพรรคการเมือง แต่บรรดาแกนนำกลับเมินไม่เอาด้วยนั้น ไม่ใช่ความจริง เพราะได้ตกลงกันแล้วว่าบรรดาบุคคลที่เป็นนักการเมืองมาจากพรรคไหนก็กลับพรรคตัวเอง ส่วนผมได้ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ตัดสินใจออกมาต่อสู้กับประชาชน และจะไม่กลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้ว” นายสุเทพกล่าว

นายสุเทพกล่าวว่า การที่บอกว่า กปปส.จะจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น กปปส.ไม่ได้จัดตั้งพรรคเพราะจบภารกิจไปแล้ว แต่การตั้งพรรคเป็นเรื่องของประชาชน ซึ่งมีการจัดตั้งหลายพรรคก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนประชาชนที่มีแนวความคิดสืบทอดเจตนารมณ์ กปปส.อาจมีแนวคิดจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้ ส่วนคนนั้นจะดูว่าประชาชนทั้งหลายคิดอย่างไร ซึ่ง

คนก็มีความคิดของตนแต่ไม่ต้องการออกมาทำเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะคิดอ่านหรือดำเนินการกันเอง ส่วนถึงเวลาที่ตนจะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็ดูจากสถานการณ์และความตั้งใจของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเป็นหลัก

### รธน.พรรคที่ทำเพื่อชาติ-ปชช.

เมื่อถามว่าจะไปเป็นสมาชิกพรรคมวลมหาประชาชนฯ หรือพรรคอื่นหรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า จากกระแสข่าวที่ออกไปไม่มีใครมาถามกับตนโดยตรงและจะเป็นสมาชิกได้อย่างไรเพราะยังไม่ตั้งพรรค แต่หากมีประชาชนมาชวนหรือมาคุยด้วยก็พร้อมให้ข้อเสนอแนะความคิดหรือประสบการณ์ ส่วนจะไปเป็นสมาชิกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตนเองยังไม่มีความชัดเจน แต่เมื่อใดที่ประชาชนที่ตนเองเชื่อถือศรัทธา ประกาศจะตั้งพรรคของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติให้เห็นประจักษ์ก็จะไปร่วมและไปช่วย เพราะคนสันทัดในเรื่องนี้เพราะเป็นนักการเมืองมากกว่า 40 ปี และคิดว่าทำประโยชน์ให้ประชาชนได้

เมื่อถามว่าจะจัดตั้งพรรคหรือสนับสนุนพรรคที่จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯอีกครั้ง นายสุเทพกล่าวว่า คนทำการเมืองไม่ได้ทำเพื่อตัวบุคคลแต่โดยส่วนตัวในวันนี้ประกาศชัดเจนว่ายังไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯของประเทศไทย ส่วนพรรคที่ประชาชนจะตั้งขึ้นจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่นั้นก็ต้องรอให้มีการจัดตั้งพรรคก่อน

### ปชป.ยืนกปปส.ยังอยู่กับพรรค

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการรับมือพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นว่า ยังไม่ได้พูดคุยและคงไม่มีการวางแผนรับมือเพราะยังไม่มีข้อมูลชัดเจน ส่วนการให้เช็กชื่ออดีต ส.ส.ที่อยู่กับพรรคเป็นการดำเนินการของแต่ละภาค ส่วนกทพ.ที่ตนรับผิดชอบมีการพูดคุยกันภายใน ทุกคนพร้อมลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.กทพ.ที่เป็นกปปส.ก็ยืนยันพร้อมลงสมัครในนามพรรคเช่นกัน

### รับกปปส.ตั้งพรรคกระทบปชป.

เมื่อถามว่าพรรคที่เกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะกปปส.ที่อาจกระทบต่อประชาธิปัตย์ จะแก้ปัญหาอย่างไร นายองอาจกล่าวว่า เวลาที่มีพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องพยายามให้ประชาชนสนับสนุนพรรคตัวเอง ถ้าบอกว่าไม่กระทบก็คงเป็นไปได้ ก็มีผลกระทบบ้างจากคนมา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง เราต้องทำงานหนักอภิชาต ให้ประชาชนเข้าใจว่าควรสนับสนุนพรรคต่อ เพราะอะไร ความกังวลที่เป็นปกติเวลามีพรรคใหม่เกิดขึ้นแต่เราไม่ประมาท

เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคยังเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่หรือไม่ นายองอาจกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นให้เปลี่ยน แปลงหัวหน้าพรรค เชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคส่วนมากให้การสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เพื่อนำพรรคต่อไป

## ‘ถาวร’ ย้ำยังอยู่กับปชป.

นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกนนำปชป. กล่าวถึงการจดทะเบียนพรรคใหม่ว่า ยินดีต้อนรับทุกๆ คน เข้าสู่การเมืองระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนสนใจตั้งพรรค ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกหลากหลาย และถ้าสนใจจะส่งผู้สมัครลงในอนาคตก็ได้ ยินดีต้อนรับพร้อมจะเปิดบ้านมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่พรรคใหม่เท่านั้นพรรคเก่าๆ หรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ต้อนรับด้วยเช่นกัน

นายถาวรยังกล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้อดีตส.ส.ภาคใต้ ยืนยันตัวอย่างไม่เป็นทางการว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่ว่า เรื่องนี้เป็นการเปิดโอกาสให้อดีตส.ส.ได้ยืนยันตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่า อดีตส.ส.ของแต่ละเขตจะได้เป็นตัวแทนของเขตเลย เพราะต้องทำไพรมารีโหวตตามกฎหมายอีก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นี้จะเปิดให้สมาชิกพรรคต้องทำหนังสือยืนยันความสมัครใจเป็นสมาชิกพรรคเดิมก็จริง แต่เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆ เพราะคนที่ยืนยันตัวเป็นสมาชิกอาจลาออกในอนาคตก็ได้ หรือคนที่ไม่ได้ยืนยันตัวกับนายนิพิฏฐ์ หรือไม่ยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ทีเดียวว่าจะไปอยู่พรรคใหม่ เพราะยังมีโอกาสกลับมายู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ แต่สำหรับคนแล้วยังยืนยันว่าจะคงเป็นสมาชิก

อ่านต่อหน้า 11

## ● บิ๊กตู้อิ่ง

ต่อจากหน้า 10

พรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่ออกไปไหน

## ‘วิรัช’ ก็ไม่เปลี่ยนใจ

เมื่อถามถึงการตั้งพรรคใหม่โดยนายชวน หลีกภัย จม.น้อยโผล่เกลียด รบ.กับไม่ชอบคสช.-สัญญาเจอมือดีเทือกก็อีก-ปัดตั้ง...

ปิยนุตร แสงกนกกุล นักกฎหมายกลุ่มนิติราษฎร์ มีคำแนะนำอะไรหรือไม่ นายถาวรกล่าวว่า คงไม่ต้องแนะนำอะไรเชื่อว่าพวกเขามีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะเข้าสู่วงการการเมือง ขอให้กำลังใจทุกๆ คน และการที่มีจำนวนพรรคใหม่เกิดขึ้นมากแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน

ด้านนายวิรัช ร่มเย็น กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองส.ส.ระนอง กล่าวว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวการตั้งพรรคใหม่ โดยกลุ่ม กปปส. ดังนั้นอดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับใคร การที่นายนิพิฏฐ์ ให้ทำเช่นนี้เพราะเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ ถือเป็นภาระให้แสดงเจตจำนงแบบไม่เป็นทางการว่าจะอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไป หรือจะอยู่กับพรรคใหม่ ที่ไม่ได้หมายถึงพรรค กปปส. อย่างเดียวเท่านั้น การไม่แสดงเจตจำนงทำให้มีความได้ว่าคนคนนั้นอาจไม่ต้องการอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปได้ แม้ว่าการเปลี่ยนใจหลังการยืนยันความเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1-30 เม.ย. จะทำได้ก็ตาม แต่เป็นเรื่องดีกว่าที่จะแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนไปเลย ส่วนคนยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปไม่เปลี่ยนใจ

## ขทพ.จับตาพรรคกปปส.-ธนาธร

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จานง ผอ.พรรค กล่าวถึงกลุ่มการเมืองจัดแจงตั้งพรรคว่า น่าสนใจอย่างยิ่งที่ลือตแรกมีมากถึง 42 กลุ่ม แต่สิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปคือ กลุ่มการเมืองที่จะเข้าจัดแจงเป็นพรรคในลือตต่อไป ทั้งกลุ่มกปปส. ที่จะตั้งพรรคมวลมหาประชาชน หรือกลุ่มการเมืองคนรุ่นใหม่ นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจ ซึ่งคนมองว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญและมากพอสมควร ซึ่งต้องจับตาแนวทางเคลื่อนไหวด้านการเมืองต่อไป

นายนิกรกล่าวว่า การเมืองไทยหลังเลือกตั้งจะเป็นการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านที่มีกรอบจำกัดต่อการทำงานในแนวทางใหม่ ดังนั้นกลุ่มการเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและความปรารถนาจะสร้างการเปลี่ยนแปลง อาจถูกตีกรอบจำกัดทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการปฏิรูป ที่มีส.ว.กำกับดูแล ตามรัฐธรรมนูญกำหนด จึงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อการสร้าง สรรค์ผลงานและนโยบายใหม่ๆ สำหรับพรรคในระบบนั้นถือว่าไม่มีปัญหาน้อย ทั้งเตรียมการเลือกตั้ง ส่งผู้สมัคร หรือหาทุนเพื่อใช้เลือกตั้ง

## พท.โต้ประมุข-แกนนำขัดแย้ง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จะเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย. โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอยู่มาก ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้พรรคไม่มีการจัดประชุม และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้ ส่วนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นสามารถทำได้ผ่านช่องทางสื่อสารทั่วไป หรือถ้าจะมีพบกันกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน ก็นัดกินกาแฟหรือกินข้าวกันเท่านั้น ยังกรณีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

อดีตนายกฯ ยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่มาก เพราะนายสมชายไม่ได้เข้าพรรคมานานแล้ว ส่วนพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ได้ดี การเสนอชื่อบุคคล 3 ชื่อให้เป็นนายกฯ ถึงเวลาที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายอนุสรณ์กล่าวว่า พรรคมันใจมีบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ เป็นนักประชาธิปัตย์มานำเสนอต่อประชาชนได้แน่นอน ส่วนแกนนำพรรคที่มีข่าวว่ามีความขัดแย้งก็ไม่ใช่ความจริงธรรมชาติของสถาบันการเมืองอาจเห็นแตกต่างกันบ้าง แต่ในพรรคไม่เคยนำความเห็นที่แตกต่างไปเป็นความขัดแย้งในพรรค ยืนยันว่าไม่มีความแตกแยกใดๆ ในบุคลากรทุกระดับของพรรคเพื่อไทย



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ....เกาะติดการเมืองโค้งสุดท้ายโรดแม็ปเลือกตั้งฉบับประจำวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 .....● *กรม.นอกสถานที่* ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นัดลงพื้นที่ สมุทรสาคร และ เพชรบุรี วันนี้...เน้นส่งเสริม สินค้าจีไอ ยก ระดับเอกลักษณ์สร้างมูลค่า สินค้าชุมชน...อาทิ *ชามตราไก่ดำปาง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ไข่เค็มไชยา* เป็นต้น...เตรียมโกอินเตอร์ นำสินค้าจีไอ ไปจดทะเบียน ในสหภาพยุโรป เวียดนาม อินโดนีเซีย และ อินเดีย...*มะขามหวานเพชรบูรณ์ ส้มโอปากพนัง* หรือ *ลำไยอบแห้งลำพูน*...จะดังไปทั่วโลก.....● ประเทศไทย ภายใต้นโยบาย *ไทยนิยมยั่งยืน*....พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล แจง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้เตรียม รับมือภัยแล้ง...บริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศ วางแผนการเพาะปลูกของเกษตรกรและการใช้น้ำอย่างระมัดระวัง...ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานข้อมูลบูรณาการแก้ไขปัญหาที่จะกระทบกับชาวบ้านให้ทันท่วงที...บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งซ้ำซาก.....● ไม่แปลกผลโพลจาก กรุงเทพโพลล์ สํารวจ *ผลงาน* ในรอบ 3 ปี 6 เดือน...*ประชาชนพอใจเพิ่มขึ้น* เฉลี่ย 5.64 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครบรอบ 3 ปีเล็กน้อย...พอใจการทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ เฉลี่ย 6.82....และเห็นว่า รัฐบาลสามารถทำให้ *ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น* ร้อยละ 45.2....ยังมีโพลให้ลุ้นอีกหลายกระทอก.....● *ถ้าในบรรดา พรรคการเมืองหน้าใหม่* ที่จะต้องวางนโยบายให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ในอีก 20 ปีข้างหน้า...*ปรองดอง สามัคคีและสันติ*...มีจุดขายของพรรคที่ชัดเจน *ไม่มีนโยบายการเมืองขัดแย้งกับใคร*....พรรคทวงคืนผืนป่า ที่มี ดำรงค์ พิเดช เป็นหัวหน้าพรรค....ชูจุดยืน *รักษาป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม* เพิ่มที่ทำกิน

ให้ เกษตรกรคนยากคนจน หลุดพ้นจากการเมืองน้ำเน่ากระแสดีมีเสียง  
ตอบรับจากทุกเพศทุกวัย...อีกพรรค ประชาชนไทย มี พิเชษฐ สถิรชวาล  
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำพรรค  
...เตรียมเดินทางไปจดทะเบียน เพื่อส่งผู้สมัครทุกเขตในวันที่ 9 มี.ค.นี้...วาง  
เป้าหมายการทำงานชัดเจนโดยเฉพาะใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ  
กทม. เน้นเป็นกรณีพิเศษ...ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกคนจะต้องมีที่ยืน  
อย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญทุกด้าน...เสียงตอบรับจากการลงพื้นที่ดีวัน  
ดีคืน...หลังจดทะเบียนพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมี ประกาศเซอร์ไพรส์ให้  
กับคน กทม. โดยเฉพาะ.....● ส่วนพรรคคนรุ่นใหม่ไฟแรง...ธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ หลานชาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พุดถึงการจับมือกับ คณะ  
นิติราษฎร์ ในการจัดตั้งพรรคการเมือง...ยังต้องลุ้นปลายเดือนนี้ ว่าจะมี  
ชื่อของ ปิยะบุตร แสงกนกกุล นักวิชาการนิติราษฎร์ ร่วมพรรคด้วยหรือไม่...  
ถ้าตั้งพรรคมาแล้วยังอยู่ในวังวนการเมืองเดิมๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  
ประเทศก็ไม่ทำ...ห้ามกลางข้อครหาพรรคคนอมินี...ที่ประกาศชัดเจน นพ.ระวี  
มาศจนมาด ผู้นำพรรคพลังธรรมใหม่...ปฏิเสธ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง  
ไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกับพรรค แม้จะมี อดีต ส.ส.พรรคพลังธรรม มาร่วม  
ขบวนด้วยก็ตาม...มาแนวเดียวกับ สุเทพ เทือกสุบรรณ...ตามฟอร์ม.....●  
ข่าวประชาสัมพันธ์ นพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ  
ก๊าซธรรมชาติ ปตท. มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาท  
ให้กับ กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง  
สู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ที่สนามบิน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง  
ปีที่ 20 รวมปริมาณน้ำแข็งแห้งกว่า 10,320 ตันแล้ว.....นอกจากนี้ ปตท. ยังได้

แจ้งถึงกรณีที่ บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ  
แหล่งสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร จะทำ  
การหยุดจ่ายก๊าซ เพื่อปรับปรุง  
ประสิทธิภาพประจำปี ระหว่าง 15-25  
มี.ค.นี้ ส่งผลให้ สถานีก๊าซธรรมชาติ  
หลักลานกระบือ ไม่สามารถดำเนิน  
การจ่ายก๊าซให้กับสถานีบริการในพื้นที่  
ภาคเหนือได้...ดังนั้น ปตท. จึงได้  
เตรียมแผนบริหารก๊าซเอ็นจีวีเพื่อบรรเทา

ความต้องการใช้ก๊าซด้วยการสำรอง  
เอ็นจีวีไว้ล่วงหน้าและจัดสรรก๊าซจาก  
ส่วนกลางมาทดแทนในปริมาณ 188  
ตันต่อวันจากปริมาณการใช้เอ็นจีวีที่  
267 ตันต่อวัน...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ได้ที่ 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง.....  
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย  
รัฐวิสาหกิจ ประกาศนโยบายสนับสนุน

รัฐวิสาหกิจด้านบริหารจัดการองค์กร หรือ **โครงการที่เลี้ยง** เพื่อสร้างความ  
ร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ โดย  
ในปีนี้มีรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ 32 แห่ง เป็นที่เลี้ยง 14 แห่ง น่องเลี้ยง  
18 แห่ง นำไปสู่ความทัดเทียม ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล.....สังคมวันนี้  
เวลา 16.30 น. อรรชิตา ภาคสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า  
ดิเอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ นิตยสารไวท์ ประเทศไทย  
จัดงาน ดิเอ็มโพเรียม แอนด์ ดิเอ็มควอเทียร์ ไวท์ เลิฟ ลักซ์ อัพเดท  
เทรนด์แฟชั่น 2018 ชมแฟชั่นโชว์ระดับโลก ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอ-  
เทียร์.....ศพ ยงยุทธ ขันทอง พ่อตา พ.ต.ท.อูรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์  
ตั้งสวดที่วัดเสมียนนารี ศาลา 11 ถึง 7 มี.ค. เผาวันที่ 8 มี.ค. เวลา 13.00 น.  
.....สวดพระอภิธรรมศพ ครูจรรย์ พันธุสาร ที่วัดสุนทรเทพมณี อ.บ้านหมอ  
จ.สระบุรี เป็นวันสุดท้าย พระราชทานเพลิงศพวันที่ 7 มี.ค. เวลา 16.00 น.  
.....ศพ คุณพ่อทวิศักดิ์ ปานะนันท์ บำเพ็ญกุศลที่ศาลา 9 วัดมกุฏกษัตริยาราม  
ราชวรวิหาร ถึง 9 มี.ค. เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงศพวันที่ 10 มี.ค.  
เวลา 18.00 น. ....●

“อินทรีเหล็ก”